
Erindi Íbúasamtaka Háaleitis dags. 25. nóvember 2021 um málefni Háaleitishverfis.  

 

Fyrir hönd Íbúasamtaka Háaleitis 

Fyrst að ný stofnuð íbúasamtök Bústaða og Fossvogs mun taka sætið næstu 2 árin ætlum við að koma 

okkar málefnum í gegnum þau til ykkar. 

Það hafa orðið miklar breytingar á okkar stjórn og mikið af nýju fólki sem hefur mikinn áhuga á 

málefnum hverfisins, þau málefni sem við teljum mikilvægast eru: 

 Vinnutilögur Háleitis - Bústaðar sem og önnur framtíðar uppbyggingar svæði í okkar hverfi. 

 Víkingur kemur í safamýri 

 Umferðaröryggi gangandi vegfarenda 

Fyrir næstu fundi munið þið fá ítarlegri spurningar þar sem við óskum eftir upplýsingum frá borginni 

um þessi málefni. Upplifun okkar er að þetta eru mál sem eru mikið rædd af fólki í hverfinu og það 

hefur áhuga að vita meira um þessi áform. 

Kv. Sigurður Lúðvík Stefánsson 

Varaformaður Íbúasamtaka Háaleitis og varamaður í íbúaráði Háaleitis og Bústaða. 

 


